



คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ ๓๒ /๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการไปปฏิบัติงานที่
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ - ๙

ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ ๑๐๐๖ - ๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่องการปรับปรุงการแบ่งงานภายในและแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต และเรื่องจัดตั้งสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ - ๙ มีฐานะเป็นหน่วยงานภายใน นั้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ จึงแต่งตั้งข้าราชการไปปฏิบัติงานที่สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ - ๙ จำนวน ๔๓ ราย โดยให้ไปปฏิบัติงานประจำเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายโอฬาร พิทักษ์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

บัญชีรายละเอียดการแต่งตั้งข้าราชการไปปฏิบัติงาน แบบท้ายคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ ๓๒ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับ ที่	ส่วนราชการที่ไปปฏิบัติงาน/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม	หมายเหตุ
	สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๗ จังหวัดนครราชสีมา		
	ฝ่ายบริหารทั่วไป		
๑	นางปวีณ์ภัทร์ สังขมาลัย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย
๒	นางสาวฉวีฉัตร ผิวงาม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป กองวิจัยและพัฒนาางานส่งเสริมการเกษตร	
๓	นางสาวนงลักษณ์ บำราชชัย	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเกษตรอำเภอต่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	
	กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ		
๔	นางวชิรา ไผเจริญมงคล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
๕	นายสรารุณี พูลศรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง	
๖	นางอรุณรัตน์ เอ่งฉ้วน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ	
	กลุ่มพัฒนาบุคลากร		
๗	นางอภิญา พรหมมีชัย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักพัฒนาเกษตรกร	ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
๘	นางสินีนากู กาญจนเกียรติกุล	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา	
๙	นางน้ำเงิน ยศสูงเนิน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	
๑๐	นางสาวพนิดา ฐาตุจิรังค์กุล	นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท	
	กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร		
๑๑	นายโสพิศ ปัญญาบุตร	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
๑๒	นายณกัณฑ์ ทองชาติ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง	
๑๓	นายเสงี่ยม กอนไธสง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์	
๑๔	นางสาวปิยนันท์ บุญสร้าง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	
๑๕	นางสาวรุ่งทิวา วงศ์รักษงาน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง	

48

ลำดับ ที่	ส่วนราชการที่ไปปฏิบัติงาน/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม	หมายเหตุ
	<p>สำนักส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรเขตที่ ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายบริหารทั่วไป</p>		
๑๖	นางพรศรี ทองดอนตู กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอพะเยาหริ่ง จังหวัดปัตตานี	ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย
๑๗	นายณัฏฐ รักษ์สังข์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา	ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
๑๘	นายชัยพร นุภักษ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๑๙	นางสุภัสชา เกื้อนุ่น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	
๒๐	นายรัตน์ วงษ์เนตร กลุ่มพัฒนาบุคลากร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๒๑	นายมิตร ยอดทอง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา	ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
๒๒	นางสาวพิชญาดา เจริญจิต	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชุมพร (ฝั่ง) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา	
๒๓	นางมยุเรศ ทองสุข	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๒๔	นางสาวสาวิตรี สุวรรณ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๒๕	นายหวน ทนงาน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา	ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
๒๖	นายปัญญา ประดิษฐ์สาร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรเขตที่ ๒ จังหวัดราชบุรี	
๒๗	นายประกอบ คงเขียว	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พืชสวน) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา	
๒๘	นายสนชัย เพ็ชรพรหม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา	
๒๙	นายชัยวัต อินทรณรงค์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี	
๓๐	นางชนิดา ตะเกาน้อย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรเขตที่ ๕ จังหวัดสงขลา	



ลำดับ ที่	ส่วนราชการที่ไปปฏิบัติงาน/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการเดิม	หมายเหตุ
๓๑	<u>สำนักส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรเขตที่ ๙</u> <u>จังหวัดพิษณุโลก</u> <u>ฝ่ายบริหารทั่วไป</u> นางสาวสุมาลี ผึ้งทอง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่าย
๓๒	นางรมิตา เพชรกระจำง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๓๓	นายสุรยุทธ สุขแจ่ม	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	
	<u>กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ</u>		
๓๔	นายจำรุณ ระวีคำ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
๓๕	นายบรรจบ ปกิจเพ็ญฟู	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	
๓๖	นางสาวรุจิพรรณ ทองลิ้ม	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	
	<u>กลุ่มพัฒนาบุคลากร</u>		
๓๗	นายบุญชอบ สาगत	เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) สำนักงานเกษตรอำเภอตงเจริญ จังหวัดพิจิตร	ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
๓๘	นางรจนา บุญครอง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มวิชาการและฝึกอบรม สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท	
๓๙	นางสาวเยาวเรศ เมืองอินทร์	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง	
	<u>กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร</u>		
๔๐	นายนิกร ทิพย์อักษร	ผู้อำนวยการกลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
๔๑	นายกุลดิศก แก้วประพาฬ	หัวหน้ากลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู	
๔๒	นายฤทธิ์ เฟ็งจันทร์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	
๔๓	นายสมัคร ไบยา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก	